



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 4, 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Càng gần thời điểm kết thúc một năm học, như quý vị đã thấy, chúng ta có thêm nhiều hoạt động gắn kết với các tổ chức bên ngoài chẳng hạn như:

- Ngày hội thông tin của các trường Đại học – trong 2 tháng qua, chúng ta đã chào đón 10 trường Đại học đến từ khắp nơi trên Thế giới. Các đại diện từ các trường ở các nước Pháp, Singapore, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ đã gặp gỡ học sinh để hướng dẫn quy trình tuyển sinh, bàn về các ngành học và cơ hội nghề nghiệp, cũng như khuyến khích các em tập trung hơn ở chương trình học cấp Phổ thông Trung học để chuẩn bị cho quá trình ứng tuyển.
- Ra mắt sự kiện Anh Hùng Mùa Xanh – học xá của chúng ta là địa điểm đầu tiên tổ chức sự kiện “Anh hùng Mùa Xanh”. Đây là chương trình được đồng tổ chức bởi trường Đại học RMIT và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, nhằm giúp học sinh tiểu học Việt Nam học cách chăm sóc môi trường tốt hơn. Khách mời tham dự gồm có đại diện Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Quan chức kinh tế Mỹ, Giảng viên Đại học RMIT và Giám đốc điều hành của một công ty phát triển ứng dụng trong nước. Đây là một thành công lớn khi học sinh lớp 1 đến lớp 5 của trường ta thể hiện sự hiểu biết và thực hành tốt hơn về các vấn đề môi trường.

Đây là một vài dẫn chứng thể hiện mong muốn của chúng tôi trong việc gắn kết giữa việc học trên lớp với trải nghiệm sống của học sinh, và đặc biệt chú ý đến việc giúp các em chuẩn bị cho các cơ hội trong tương lai.

Nhân đây tôi xin lưu ý quý phụ huynh rằng địa điểm tổ chức Lễ Tốt nghiệp & Trao thưởng hàng năm và Buổi biểu diễn của Trường đã có sự thay đổi. Chúng tôi vui mừng thông báo nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện lâu đời và uy tín này tại Nhà hát Thành phố. Ngày tổ chức vẫn giữ nguyên là thứ Bảy ngày 22/06 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất). Chúng tôi hy vọng rằng quý phụ huynh sẽ có thể cùng chúng tôi tham gia sự kiện quan trọng này.

Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào về những hoạt động của trường, vui lòng liên hệ với văn phòng trường để được giải đáp.

Robert Madden
Hiệu trưởng
SIS @ Nam Sài Gòn





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 4, 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học sinh khối Trung học Phổ thông hiện tại đang trong thời gian tham dự kỳ thi Cambridge hàng năm, bắt đầu từ cuối tháng Tư đến ngày 11/06/2024. Các em đã dành nhiều nỗ lực trong học tập và ôn luyện tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này. Chúng tôi chúc các em đạt được kết quả tốt nhất. Kết quả các bài làm sẽ được công bố vào khoảng tháng 8/2024.



Các bài thi quan trọng của các môn học thuộc chương trình Giáo dục Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng Tư và kỳ thi các môn quốc tế học kỳ 2 dành cho các lớp Song ngữ và Quốc tế sẽ bắt đầu sớm sau đó, từ 23/05 đến 30/05. Nhìn chung, tháng Tư và tháng Năm sẽ là những tháng bận rộn và phản ánh tổng quan kết quả học tập của học sinh trong năm học này.

Trong tháng Tư và tháng Năm, mùa giải thể thao cũng sẽ kết thúc. Chúng ta đã có những trận đấu hay đến từ các đội bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền nữ. Chúng ta đã làm lu mờ các đội nhóm từ các trường Quốc tế lớn khác với những trận đấu thể thao đầy nhiệt huyết. Quan trọng hơn cả là các đội thể thao đã luôn tập trung đoàn kết và tận hưởng trận đấu trong mùa giải này.

Sau kỳ thi, chúng tôi sẽ tập trung cho chương trình học thuật của năm học sau, cũng như cho buổi biểu diễn cuối năm hàng năm của trường, diễn ra vào ngày 22/06/2024.

Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 4, 2024



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng Tư quả là một tháng đầy sự kiện ở Khối Mẫu giáo! Chúng tôi đã bắt đầu tập luyện cho Buổi biểu diễn cuối năm và hào hứng khám phá chủ đề Vũ trụ với tìm hiểu về tên lửa, phi hành gia, các hành tinh và sự luân chuyển ngày và đêm. Thật tuyệt khi quý phụ huynh tham gia buổi “Ở lại cùng chơi STEM” để có cái nhìn trực quan cách chúng tôi giảng dạy viết mã đơn giản ở khối Mẫu giáo.

Học sinh đã vui vẻ hóa trang thành các nhân vật văn học trong Tuần lễ sách. Đọc sách là một kỹ năng quan trọng vì nó giúp phát triển vốn từ vựng, gia tăng sự tập trung và kỹ năng phân tích. Đọc sách cùng con tại nhà là một cách hay để dành thời gian cho nhau và hãy phát triển điều này thành thói quen hàng đêm. Điều này sẽ giúp các con liên kết việc đọc sách và thư giãn với nhau, đồng thời thúc đẩy động lực để đọc sách. Hãy cho các con thấy mình có thể đọc ở bất kỳ đâu như tập đọc thực đơn, tên cửa hàng, nhãn thực phẩm, phát âm những từ đơn giản. Quý phụ huynh hãy làm gương và đọc trước các con, như vậy các con sẽ thấy được rằng việc đọc rất quan trọng.

Barbara Borbely
Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Nhằm khuyến khích thói quen đọc sách ở trẻ, trong tháng 4 vừa qua, Tuần lễ Sách đã được tổ chức với những hoạt động hữu ích dành cho học sinh như tham gia Hội chợ Sách (do nhà sách Fahasa và nhà sách Phương Nam liên kết), giao lưu với tác giả, và một số hoạt động liên quan diễn ra trong lớp học.

Mặc dù học sinh cấp II đã hoàn thành kỳ kiểm tra cuối HKII- chương trình của Bộ GD&ĐT nhưng các em HS Tiểu học mới bắt đầu bước vào kì kiểm tra này (chương trình Bộ GD&ĐT) vào tuần đầu tháng 5, từ 6-10/5/2024. Và vào cuối tháng 5, tất cả học sinh sẽ trải qua kì kiểm tra cuối cùng của năm học 2023- 2024 cho môn tiếng Anh- chương trình Singapore. Xin mến chúc tất cả các em có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng thật tốt để có một kết quả đúng như mong ước, cao nhất có thể của bản thân.

Vương Ý Bình Phụ trách chương trình tiếng Việt





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 4, 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh.

Tháng Tư quả là một tháng đầy thú vị tại trường Quốc tế Singapore! Các bài thi của các môn học thuộc chương trình Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành và chúng ta đã bước vào học phần cuối cùng của năm học. Chúng ta đã có Tuần lễ Sách tuyệt vời tràn đầy niềm vui và cảm hứng văn chương với một hội chợ sách hấp dẫn, các em học sinh có cơ hội khám phá nhiều thể loại sách khác nhau và nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách. Học sinh đã tích cực tham gia ngày hội hóa trang, mang đến trường nhân vật văn học các em yêu thích. Điều đặc biệt là học sinh lớp 2, 3 và 4 đã vinh dự chào đón khách mời đặc biệt, ông Eddy Coubeaux – tác giả tài năng của nhiều quyển sách trẻ em.



Chúng tôi tin chắc và kính chúc quý phụ huynh cùng các em học sinh kỳ nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động vui vẻ, dành nhiều thời gian thư giãn và tạo nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình và bạn bè.

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần 4 đang diễn ra đầy tốt đẹp, và các em học sinh đang nỗ lực để đạt được các cột mốc học thuật và phát triển của bản thân. Kỳ thi học kỳ và buổi biểu diễn cuối năm đang đến gần, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các em trở thành nhà vô địch học thuật và lãnh đạo toàn diện trong tương lai.

Chúng tôi hiện đang dần hoàn thành bảng kết quả học tập tổng kết của năm học này, và sẽ sớm chuyển sang tập trung chuẩn bị cho các hoạt động hấp dẫn trong cuối năm học và chuẩn bị cho năm học sau. Những trải nghiệm này sẽ nêu bật sự trưởng thành của học sinh và mở đường cho những cuộc phiêu lưu mới cùng nhau.

Mỗi lớp đều sẵn sàng thể hiện sự trưởng thành và thành tích của mình trong học phần 4.



Chúng tôi rất mong đợi các học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động sắp tới, khi đó quý phụ huynh có thể chứng kiến tận mắt sự tiến bộ và thành tích đáng ghi nhận của các em.

Chúng tôi mong đợi được cùng quý phụ huynh chia sẻ những khoảnh khắc này khi một năm học đầy thành công sắp kết thúc.

Joshua Lowery
Phụ trách học vụ (Khối Trung học)